



## บันทึกข้อความ

1.6-6-03

ส่วนราชการ ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน บก.ปค.

โทร. ๓๐๖

ที่ ๐๐๓๕.๒๕๑/๕๖๙

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานปัญหาข้อขัดข้องในการฝึกหลักสูตรพิเศษ ตามหลักสูตร นรต. พ.ศ.๒๕๕๔

เรียน ผบก.ปค.

ตามหนังสือ บก.ปค. ที่ ๐๐๓๕.๒๕๒/๔๐๐๗ ลง ๑๒ พ.ย.๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุม "กำหนดแนวทางปฏิบัติและพิจารณาปัญหาข้อขัดข้อง ในการฝึกหลักสูตรพิเศษตามหลักสูตร นรต. พ.ศ. ๒๕๕๔" และให้แต่ละหน่วยรวบรวมข้อมูลรายละเอียดปัญหาข้อขัดข้องในการฝึกหลักสูตรฯ ที่รับผิดชอบ ให้ บก.ปค. ภายในกำหนด นั้น

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน บก.ปค. ขอรายงาน ว่า หลักสูตรที่รับผิดชอบมี ๒ หลักสูตร ดังนี้-

๑. หลักสูตร นรต. ฝึกวิชาชีพประชาชนในชนบท รุ่นที่ ๓๐

๒. หลักสูตร นรต. สัมผัสปัญหาชุมชน รุ่นที่ ๑๘

สำหรับรายละเอียดปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมข้อเสนอแนะ ปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.อ.หญิง *Antini Rini*

(พนิดา ผลาวลัย)

ผกก.ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน บก.ปค.

ตรวจ

พ.ต.ท.หญิง..... รอง ผกก.จก.บก.ปค

ร.ต.ท.หญิง..... รอง สว.จก.บก.ปค.

ต.ต.หญิง นฤมล เกิดเดโช ผบ.หมู่ จก.บก.ปค.

*14/11/57*

*๑๕/๑๑/๕๗*

พิมพ์/ทาน

รายละเอียดปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของหลักสูตรที่รับผิดชอบ

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ปก.ปต.

หลักสูตร นรต.ฝึกปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง รุ่นที่ ๓๐

ปัญหาข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ
<p>ส่วนของ นรต.</p> <p>๑. พ่อแม่สมมุติที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อตำรวจ</p> <p>๒. บางครอบครัวพ่อแม่สมมุติมีลักษณะคล้ายกับไม่เปิดใจรับ นรต. ทำให้ นรต. รู้สึกอึดอัด</p> <p>๓. ปัญหาวัยรุ่นท้องถึงไม่พอใจ และอาชญากรรมในพื้นที่</p> <p>๔. พ่อแม่สมมุติไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ ซึ่งบางบ้านให้ความเกรงใจ นรต. ไม่กล้าใช้งานและบางบ้านใช้ นรต. เหมือนเป็นกรรมกร</p> <p>๕. ข้อมูลอาชีพของพ่อแม่สมมุติไม่ตรงตามความเป็นจริง ทำให้เมื่อ นรต. ที่เข้ารับการศึกษา ไม่มีอาชีพรองรับให้ช่วยปฏิบัติงาน</p> <p>๖. การรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยภาพถ่ายทุกวันทางไลน์ ทำให้พ่อแม่สมมุติและชาวบ้านมองภาพลักษณ์ของ นรต. ผิดวัตถุประสงค์ กลายเป็นการสร้างภาพมากกว่ามารับการศึกษาหลักสูตรฯ</p> <p>๗. หัวหน้าหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ นรต. เข้ามารับการฝึกหลักสูตรฯ เป็นสาเหตุให้ชาวบ้าน และบุคคลทั่วไปมองว่า นรต. เข้ามาเป็นสายลับ ทำให้เกิดความระแวง สงสัย</p>	<p>๑-๒. ทำความเข้าใจกับพัฒนาการอำเภอ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่ายคัดเลือกพ่อแม่สมมุติให้พิจารณาให้รอบคอบในการคัดเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่พ่อแม่สมมุติ</p> <p>๓. ขอความร่วมมือกับตำรวจภูธร จ.ราชบุรี ในการกวาดชนกลุ่มวัยรุ่นและอาชญากรรมในพื้นที่</p> <p>๔. กรณีนายตำรวจชุดตรวจเข้าตรวจเยี่ยม นรต. ให้ทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับพ่อแม่สมมุติ</p> <p>๕. กำชับพัฒนาการอำเภอให้ส่งข้อมูลที่ต้องติดตามความเป็นจริง</p> <p>๖. เห็นควรให้ ปค.๑ พิจารณาความเหมาะสมในเรื่องดังกล่าว</p> <p>๗. ควรประสาน อบต./พัฒนาการอำเภอ/สภ. ร่วมกันจัดกิจกรรมในตำบล/หมู่บ้านที่ นรต. เข้ารับการฝึก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือมวลชนสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๘. ขอทราบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของพ่อแม่สมมุติก่อนการฝึกหลักสูตรฯ</p> <p>๙. ไม่ควรให้ นรต. จัดสรรบ้านที่จะเข้าไปฝึกฯ เอง ควรให้ผู้หมวดเป็นผู้จัดสรร</p> <p>๑๐. จัดนายตำรวจลงพื้นที่ก่อนการจัด นรต. เข้ารับการฝึก เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของบ้านพ่อแม่สมมุติว่าเต็มใจที่จะรองรับ นรต. ในการฝึกหรือไม่</p>

ปัญหาข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ
<p>ส่วนของพ่อแม่สมมุติ</p> <p>๑. พ่อแม่สมมุติเห็นว่า นรต.บางนายวุฒิภาคน้อย (ยังไม่โต) การช่วยเหลืองานในบ้านน้อย ไม่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเพื่อเท่าที่ควร การพูดคุยที่ททายกับพี่น้องน้อยมาก</p> <p>๒. การปฏิบัติตัวของ นรต. เช่น นอนดึก ตื่นสาย ไม่เคยช่วยทำงานบ้าน เคยบอกให้ล้างจาน กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างห้องน้ำเพื่อมีรูปถ่าย ก็ไม่เคยทำ งานสวนก็ทำบ้างเล็กน้อย ส่วนมากจะหนีไปทางนอนเสียมากกว่า พอเห็นเป็นอย่างนี้ก็ไม่ค่อยอยากใช้</p> <p>๓. มีความหนักใจกับตัว นรต. เช่น ความเกรงใจไม่มี รับประทานอาหารยามมาก อาหารแต่ละมื้อจะไม่ทานซ้ำเป็นมื้อที่สอง นอนตื่นสาย เก็บตัวอยู่แต่ในห้องทั้งวัน</p>	<p>๑. พื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อยากให้อบรมก่อนเข้ารับการศึกษา เรื่องการมีน้ำใจกับพ่อแม่ พี่น้องที่อยู่อาศัย</p> <p>๒. เน้นอบรมเรื่องการพูดคุย การมีมนุษยสัมพันธ์ เพราะเท่าที่ผ่านมาชอบอยู่คนเดียวใช้โทรศัพท์ ขาดมนุษยสัมพันธ์มาก</p> <p>๓. ขยายเวลาการศึกษาเป็น ๑ เดือน</p> <p>๔. อยากให้รู้ต่อไปว่ามีมนุษยสัมพันธ์มากกว่านี้ และไม่สร้างภาพอย่างที่เห็น</p> <p>๕. เรื่องการวางตัวและการปฏิบัติตัว</p>
<p>ของฝ่ายกิจกรรมนักเรียน บก.ปค.</p> <p>๑. การคัดเลือกพ่อแม่สมมุติโดยเฉพาะบ้านอิสลาม เจ้าหน้าที่/พัฒนาการอำเภอไม่ให้ความกระตือรือร้นหรือใส่ใจในการคัดเลือกเท่าที่ควร</p> <p>๒. บุคลากรในฝ่ายกิจกรรมนักเรียน บก.ปค. มีน้อยมาก</p> <p>๓. เอกสารการประเมินของ นรต. ได้รับข้อมูลรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก นรต. ขาดความเอาใจใส่เท่าที่ควร มีการถ่ายเอกสารเพื่อจัดส่งให้ครบตามจำนวนชุด แต่ไม่กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วน ทำให้ได้ข้อมูลที่รับบอจไม่ตรงตามความเป็นจริง</p>	<p>๑. ขอความร่วมมือจากตำรวจภูธรจังหวัด</p> <p>๒. จัดสรรเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอ</p> <p>๓. เห็นควรให้ ปค.๑ กำชับ นรต. ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน</p> <p>๔. ควรเพิ่มค่าอาหารของ นรต. สำทับให้พ่อแม่สมมุติระหว่าง นรต. เข้ารับการฝึกฯ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่สมมุติระหว่างที่ นรต. พักอาศัยอยู่ด้วย</p>

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง  
*Amal Sirin*  
 (พินิตา ผลารัลย์)  
 ผกก.ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน บก.ปค.

รายละเอียดปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของหลักสูตรที่รับผิดชอบ  
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน บก.ปค.

หลักสูตร นรต.สัมพันธ์ปัญหาชุมชน รุ่นที่ ๑๘

ความคิดเห็นขององค์กร	ข้อเสนอแนะ
<p>๑. นรต. ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในชุมชน มีความมุ่งมั่น และใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเอาใจใส่ในการร่วมกิจกรรมของชุมชน มีความตั้งใจในการเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. นรต. มีความกระตือรือร้น ชยัน อดทน มีระเบียบวินัย พร้อมเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. นรต. มีความตรงต่อเวลา มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สนใจ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. นรต. สามารถปรับตัวเข้ากับเด็กในสถานสงเคราะห์และเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ได้ดี</p> <p>๕. นรต. สามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับเจ้าหน้าที่องค์กร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี</p> <p>๖. นรต. มีความเป็นผู้มาและผู้ตามที่ดีในขณะเดียวกัน ช่วยให้องค์กรได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเยาวชนในอีกแง่มุมหนึ่ง</p> <p>๗. นรต. สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในความควบคุมขององค์กรได้</p> <p>๘. เพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรมให้มากขึ้น</p> <p>๙. กำชับ นรต. มิให้สวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์ตำรวจลงชุมชน</p> <p>๑๐. กำชับและกวาดขัน นรต. เรื่องการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปฝึกที่ปฏิบัติา</p> <p>๑๑. หลักสูตร นรต.สัมพันธ์ปัญหาชุมชนควรดำเนินต่อไป เพื่อให้ นรต.ได้เข้าใจถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบัน</p>	<p>๑.เห็นควรให้ ฝ่ายปกครอง ๑ กำชับ นรต. ไม่ควรใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์ตำรวจลงชุมชน</p> <p>๒.เห็นควรให้ ฝ่ายปกครอง ๑ กำชับ นรต. งดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในช่วงระหว่าง การฝึก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</p>

ชื่อเสนอแนะ ของ นรต.	ความคิดเห็นของ นรต.
	<p>๑. รู้สึกสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสังคม ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเข้าไปสัมผัสและรับรู้ปัญหาด้วยตนเอง</p> <p>๒. รู้ปัญหาของเด็กที่มีความพิการทางสมอง และเข้าใจความรู้สึกของคนพิการ</p> <p>๓. ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์</p> <p>๔. เข้าใจสภาพจิตใจของเด็กที่ขาดความอบอุ่น</p> <p>๕. ประสบการณ์ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น</p> <p>๖. เรียนรู้การทำงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเด็กและสตรี</p> <p>๗. รู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานตั้งแต่การจับกุมจนถึงขั้นตอนสุดท้าย</p> <p>๘. ได้เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีของศาล</p> <p>๙. ได้รับรู้ถึงปัญหาในสังคมที่อาจทำให้เกิดอาชญากรรมได้</p> <p>๑๐. ได้เรียนรู้งานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน รวมทั้งศาลเยาวชน</p> <p>๑๑. ได้เรียนรู้วิธีการดูแลคนชราที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้</p> <p>๑๒. ได้ประสบการณ์จากการสอบปากคำผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน รวมทั้งรูปแบบและวิธีการกระทำคดี ซึ่งแนวโน้มที่ได้จะกระทำความผิดนั้นเกิดจากสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน</p> <p>๑๓. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้</p> <p>๑๔. เห็นความสำคัญของครอบครัว และเข้าใจถึงความรู้สึกของเด็กที่ขาดความอบอุ่น</p> <p>๑๕. ได้ทราบถึงกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เนอติกร</p> <p>๑๖. เพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ นรต. มากขึ้น ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการมีปฏิบัติ</p>

ปัญหาข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ
<ol style="list-style-type: none"><li>๑. บางองค์กรไม่มีที่พักให้</li><li>๒. เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ไม่ดีกับตำรวจ</li><li>๓. เงินสนับสนุนที่ทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย</li><li>๔. การเดินทางไม่สะดวกเนื่องจากที่พักอยู่ไกลจากสถานที่ฝึก</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ นรต. ได้ทราบและเตรียมความพร้อม</li><li>๒. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร</li><li>๓. เห็นควรเพิ่มงบประมาณในการดำเนินงานให้มากกว่านี้</li><li>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ นรต. ได้ทราบถึงที่ตั้งขององค์กรที่จะไปฝึก</li></ol>

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง *Phanitsi Siam*

(พนิดา ผลาวลัย)

ผกก.ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน บก.ปค.